



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ẢNH
TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Thứ năm, Ngày 05 tháng 12 năm 2024)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Cơ cấu giá thành nuôi tôm nước lợ và giải pháp giảm giá

Các chuyên gia ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II vừa công bố kết quả khảo sát khá đầy đủ về cơ cấu giá thành nuôi tôm nước lợ ở nước ta và đề xuất một số giải pháp giảm giá thành nuôi tôm trong bối cảnh mới. (Tác giả: **Sáu Nghệ**, 05/12/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Điểm sáng từ mô hình canh tác tôm lúa

Mô hình canh tác tôm-lúa được người dân vùng ven biển ĐBSCL sáng tạo ra, sản xuất ra tôm và lúa sạch. Trong quá trình luân canh tôm-lúa trên cùng một thửa ruộng, người dân đã liên tục xen canh một số loài thủy sản như cua, cá đối; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cho lợi nhuận cao khoảng 200 triệu đồng/ha/vụ. Diện tích nuôi tôm - lúa ở ĐBSCL dự kiến tăng lên 250.000 ha vào năm 2030, sản lượng tôm thương phẩm đạt 125.000-150.000 tấn. (Tác giả: **Hồng Huyền**, 05/12/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Nuôi cua theo hướng VietGAP, cải thiện môi trường

Mô hình nuôi cua theo hướng VietGAP đã và đang mở ra hướng phát triển mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần cải thiện môi trường. (Tác giả: **Trọng Linh – Quốc Việt**, 05/12/2024). [Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Biên Phòng đăng tải các tin, bài:

+ Phòng, chống khai thác IUU - nhiệm vụ không ngừng nghỉ

Công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được BĐBP Quảng Bình xác định là nhiệm vụ thường xuyên, không ngừng nghỉ. Trên cơ sở đó, đơn vị đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, lực lượng có liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết tâm gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản nước ta. Trong đó, BĐBP Quảng Bình kiên quyết không để các tàu cá không đáp

ứng các quy định ra khơi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. (Tác giả: **Viết Lam**, 05/12/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Quảng Trị đăng tải các tin, bài:

+ Chủ động nguồn nhân lực trong bối cảnh khan hiếm lao động nghề biển

Hoạt động đánh bắt chưa hiệu quả dẫn đến nhiều chủ tàu không đủ sức để giữ chân lao động. Bên cạnh đó, nguồn lao động tại địa phương đang “già hóa” do người trẻ không mặn mà bám biển hoặc đi làm việc ở nước ngoài... là những nguyên nhân khiến nhiều xã biển đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động. Do vậy, để đảm bảo hoạt động đánh bắt, sản xuất, kinh doanh, ngư dân và các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá đã phải thuê nhân lực từ các địa phương khác. (Tác giả: **Minh Thảo**, 05/12/2024). [Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Vn Business đăng tải các tin, bài:

+ Giá tôm nguyên liệu tăng “vù vù”, doanh nghiệp chế biến kêu khó

Từ giữa tháng 8 đến nay, giá tôm thương phẩm tại Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng mạnh, làm ảnh hưởng nhiều tới các doanh nghiệp chế biến, bởi phải thu mua tôm nguyên liệu giá cao, trong khi giá thành phẩm phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm giá rẻ. (Tác giả: **Hồng Hương**, 05/12/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo Công An Nhân Dân đăng tải các tin, bài:

+ CPTPP giúp hàng của Việt Nam cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài

Sau 5 năm tham gia CPTPP, kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng hóa của Việt Nam đã có mức tăng trưởng vượt bậc tại các thị trường trong khối và sự hiện diện của hàng hóa Việt Nam đã gia tăng tại nhiều thị trường mới mà trước đây chưa có FTA. Các chuyên gia cho rằng, dư địa cho hàng hóa của Việt Nam tại các thị trường này là rất lớn. (Tác giả: **Lưu Hiệp**, 05/12/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo VN Business đăng tải các tin, bài:

+ Chuyển đổi xanh: Con đường ngắn nhất để gia tăng giá trị xuất khẩu?

Định hướng phát triển bền vững với mô hình sản xuất xanh, xuất khẩu xanh sẽ góp phần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp xanh mạnh mẽ, tạo ra giá trị bền vững, gia tăng giá trị cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế. (Tác giả: **Hồng Hương**, 05/12/2024). [Xem chi tiết](#)

Báo VietTimes đăng tải các tin, bài:

+ Tăng cường hợp tác giao thương sản phẩm nông lâm, thủy sản Việt - Trung tại Lạng Sơn

Lạng Sơn đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong quản lý qua nền tảng cửa khẩu số, giúp tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng, điều tiết phương tiện, tăng hiệu suất thông quan. (Tác giả: **Anh Lê**, 05/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Vietnamnet đăng tải các tin, bài:

+ Mỹ và Trung Quốc ‘bao mua’ gần một nửa, xuất khẩu nông sản lập kỷ lục lịch sử

Cả Mỹ và Trung Quốc đều chi đậm tiền, "bao mua" gần một nửa các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam. Nhờ đó, xuất khẩu nông sản của nước ta lập kỷ lục lịch sử khi đạt 56,74 tỷ USD. (Tác giả: **Tâm An**, 05/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Vietnam Plus đăng tải các tin, bài:

+ Xuất khẩu nông lâm thủy sản ngày càng bắt nhịp được với thị trường thế giới

Trong năm 2024, ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm hiểu những yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các thị trường xuất khẩu để từ đó tổ chức sản xuất cho phù hợp. (Tác giả: **Hồng Kiều**, 05/12/2024).[Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Hòa Bình đăng tải các tin, bài:

+ Cảnh báo sinh vật ngoại lai đe dọa phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản sông Đà

Giải thi câu thể thao trên hồ Hòa Bình gắn với quảng bá văn hóa và giới thiệu cảnh quan du lịch vừa qua, cần thủ Nguyễn Văn Tuấn của Câu lạc bộ câu cá tỉnh Hà Tĩnh đã đoạt giải nhất khi câu được con cá sấu hỏa tiễn 10,95 kg. Điều đáng nói, đây là loài cá săn mồi đặc trưng của vùng Bắc Mỹ, phân bố tự nhiên không có ở Việt Nam. Ở vùng lòng hồ Hòa Bình càng không phải là khu vực phân bố, sinh trưởng của loài được coi là "thủy quái" này. (Tác giả: **Vũ Đình Huy**, 05/12/2024).[Xem chi tiết](#)

Báo Vietnamnet đăng tải các tin, bài:

+ Ngư dân đưa rác về bờ: Chung tay làm sạch biển

Với mô hình Ngư dân đưa rác về bờ, cứ sau mỗi chuyến đánh bắt trở về, bên cạnh nguồn lợi hải sản, ngư dân Phú Yên còn mang theo hàng chục ký rác vào bờ để tập kết, xử lý. (Tác giả: **Xuân Hoát**, 05/12/2024).[Xem chi tiết](#)

